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รายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันอังคารท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๑ 
 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองหัวฟำน  
ประชุมสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๔  

วันอังคำรที่ ๒๔ เดือน  สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลหนองหัวฟำน อ ำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ 

********************* 
ผู้มำประชุม 

๑. นายแดง  ศรีนอก   ประธานสภาเทศบาล  
๒. นางร าพึง  วงศ์สันติราษฎร์  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายประจวบ  สมัยกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
๔. นางสุพิน  แรมกลาง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายชานน  อ่อนทองหลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายวีระชัย  โปรยโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายระเบียบ  หวังคุมกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นางแสงเดือน  ทุยกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐.นายสัมฤทธิ์  เถาว์กลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑.นายมาลัย  รอกลาง    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๒.นายวิชิต  นวลสกุลนิภา  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มำประชุม นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ลากิจ    
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

๑. นายระยอง  พิมพ์ปรุ   นายกเทศมนตรี 
๒. นายวิโรจน์  วงศ์วราวรรณ  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายธนวัฒน์  วงศ์สันติราษฎร์  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายประคอง  เงื่อนกลาง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายยงยุทธ  ประจวบกลาง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นางสุรีรัตน์  ศรีนิลรัตน์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นายนิรุธ  งอสอน   รองปลัดเทศบาล 
๘. นางสาวชุติกาญจน์  บุญยืน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๙. นายวาทิตต์  เรียมริมมะดัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 

เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐ น.  
  -เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชิต  นวลสกุลนิภา  เลขานุการสภาเทศบาลต าบล            
หนองหัวฟาน ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔      
ข้อ ๒๕  พบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลมาลงชื่อจ านวน ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม และได้ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบ   
เอกสารท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมว่าครบหรือไม่ ประกอบด้วย ระเบียบ
วาระการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  วันอังคารท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จ านวน ๑ หน้า ส าเนารายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔              
วันอังคารท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒๕ หน้า   

เลขานุการ... 



 
๒ 

รายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันอังคารท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๒ 
 

    เลขานุการสภาได้ เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย             
น าสวดมนต์ไหว้พระและเปิดประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบ
วาระการประชุม  

ประธำนสภำ  -ขอต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านด้วยความยินดี    
เป็นอย่างยิ่ง เมื่อที่ประชุมพร้อมขอเปิดประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔               

ระเบียบวำระที่ ๑  เรื่องประธำนแจ้งต่อที่ประชุม  
ประธำนสภำ -ประธานสภาเทศบาลได้รับแจ้งจากนายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๒ ว่าขอลากิจ โดยได้จัดส่งใบลากิจให้กับประธานสภาเรียบร้อยแล้ว          

ระเบียบวำระที่ ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๔          
เมื่อวันอังคำรที่ ๑๐ เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔   

ประธำนสภำ  -รายงานการประชุมฝ่ายเลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมแล้ว ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมรายงานผลการตรวจ
รายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ต่อที่ประชุมสภา ขอเชิญครับ                    

นำยมำลัย  รอกลำง -เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายมาลัย  รอกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒     
นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ และนายด ารงศักดิ์  กันนิดา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พบว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีการบันทึกเนื้อหา
ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีข้อความหรือถ้อยค าท่ีต้องการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอเรียนต่อ
ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ และผมขอเสนอให้ท่านประธานสภาขอมติ          
ท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาขอบคุณครับ  

ประธำนสภำ -ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเรียบร้อย             
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือถ้อยค าเพิ่มเติมในรายงานการประชุมอีกหรือไม่...
หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข ต่อไปจะขอมติท่ีประชุมครับ  

เลขำนุกำรสภำ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาตรวจสอบ            
ว่ามีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่   

   -เลขานุการสภานับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยู่ ในท่ีประชุม จ านวน ๑๑ ท่าน            
ครบองค์ประชุมสามารถลงมติได้ตามระเบียบครับ 

ประธำนสภำ -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ให้ยกมือครับ 

ที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๐ เสียง  
ประธำนสภำ -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ให้ยกมือ  
 -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง  -งดออกเสียง  ๑  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล)   
มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคำรที่  ๑๐  

สิงหำคม  ๒๕๖๔  เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำ
เทศบำล) 

ระเบียบวำระที่ ๓  กระทู้ถำม 
     ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี ๔... 



 
๓ 

รายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันอังคารท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๓ 
 

ระเบียบวำระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  
   ๔.๑ กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(วำระที่สอง ขั้นแปรญัตติ)   
ประธำนสภำ -ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ในสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ 

ประจ าปี ๒๕๖๔ ได้ก าหนดให้ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ยื่นค าขอ              
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันท่ี 
๑๑,๑๓,๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล             
หนองหัวฟาน และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาค าแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้จัดส่ งสรุปผลรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
พร้อมส าเนารายงานการประชุมให้กับประธานสภาเรียบร้อยแล้วซึ่งประธานสภาก็ได้จัดส่งให้กับ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านด้วยแล้ว ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการพิจารณา
ค าแปรญัตติต่อท่ีประชุมเพื่อให้ทราบโดยท่ัวกันอีกครั้ง ขอเชิญครับ  

นำยชำนน  อ่อนทองหลำง       -เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายชานน  อ่อนทองหลาง  สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๑ ในนามประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอรายงานสรุปผลการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ในคราวการประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติร่าง              
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รับเสนอค าแปรญัตติ          
ในวันที่ ๑๑,๑๓,๑๖-๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลหนองหัวฟาน และให้ประชุมแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการประชุมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงขอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 

๑. ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๑,๑๓,๑๖-๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา                 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภามายื่นเสนอค าแปรญัตติ 

๒. การประชุมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ของคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการ
เห็นชอบตามร่างเดิมและไม่มีผู้สงวนความเห็น 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ได้พิจารณารายละเอียดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณดังกล่าวโดยละเอียด ด้วยความ
รอบคอบ การตั้งงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ ครอบคลุมทุกแผนงาน และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ ถือว่าจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและท้องถิ่น จึงไม่มี
การแก้ไข/เพิ่มเติม โดยเห็นชอบตามร่างเดิม 

จึงขอส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยไม่มี
การแก้ไข (คงร่างเดิม) พร้อมรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติคืนต่อประธานสภา
เทศบาล เพื่อน าเสนอสภาเทศบาลพิจารณาในวาระที่ ๒-๓ ต่อไป   

ประธานสภา...  



 
๔ 

รายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันอังคารท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๔ 
 

ประธานสภา -ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 
นำยวิชิต  นวลสกุลนิภำ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
 ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองให้ปรึกษาเรียงตามล าดับเฉพาะท่ีมีการ

แปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุ มสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ      
เป็นอย่างอื่น  
   ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด
แล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

 ถ้าข้อความในข้อใดท่ีได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นจะมีมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะท่ีขัดแย้งหรือ
บกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับ 

ไว้ก่อน ถ้าไม่เป็นการขัดข้องท่ีจะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณา
จนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้  
  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติยื่นรายงานการพิจารณาข้อท่ีได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั้วโมงก่อนวันนัด
ประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
  ในการประชุมวาระท่ีสอง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อท่ีได้ระงับไว้เท่านั้น  

เมื่อ ไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยื่นขอแปรญัตติและ
คณะกรรมการแปรญัตติก็มีมติให้คงร่างเดิมไม่มีการแก้ไขและไม่มีผู้สงวนความเห็น ฉะนั้น ในการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ในวาระท่ีสองนี้จึง
ไม่มีการพิจารณา ถือว่าสภาได้เห็นชอบตามร่างเดิม  

ประธำนสภำ  -การพิจารณาร่างในวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตตินี้ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม คณะกรรมการไม่มี   
ผู้สงวนความเห็น ถือว่าสภาเห็นชอบตามร่างเดิม ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระท่ีสาม (ข้ันให้ความเห็นชอบ)   
  ๔.๒ กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วำระที่สำม (ขั้นให้ควำมเห็นชอบ)    

ประธำนสภำ     -ขอเชิญเลขานุการสภาได้อ่านระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้ท่ีประชุมทราบ  
นำยวิชิต  นวลสกุลนิภำ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น         

พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔   
 ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุม          

สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  
  ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่   

ประธานสภา... 
 
 
 



 
๕ 

รายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันอังคารท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๕ 
 

ประธำนสภำ  -ในวาระท่ีสามเป็นการลงมติของสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ว่าจะเห็นชอบให้ตรา 
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ นับจ านวนสมาชิกในท่ีประชุมแล้วปรากฏ มีสมาชิกจ านวนท้ังสิ้น ๑๑ ท่าน ครบ
องค์ประชุม จึงขอมติ ท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ยกมือ  

ที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๐ เสียง   
ประธำนสภำ -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ยกมือ  
 -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง    -งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 
มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 

๒๕๖๕  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำเทศบำล)     
เลขำนุกำรสภำ    -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 

มาตรา ๖๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด         
ในกรณีเทศบาลต าบลให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพื่อส่งให้          
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนครให้ประธานสภาส่งไปยัง       
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  

   ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้ เสร็จและส่งคืน
ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศ
บัญญัติดังกล่าว  

   ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบอ านาจให้
นายอ าเภอขามสะแกแสง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการพิจารณา    
ร่างเทศบัญญัติของเทศบาลต าบล ตามค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา ท่ี ๖๐๒๖/๒๕๖๔ ลงวันท่ี  ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัด
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด และนายอ าเภอ ปฏิบัติราชก ารแทน ข้อ ๓.๗           
มอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน ตาม ผนวก ช. ข้ อ ๒๒.๑ การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๒ ตรี  

   ต่อจากน้ีสภาจะได้ด าเนินการจัดส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับนายอ าเภอขามสะแกแสงเพื่อพิจารณาตามระเบียบต่อไป  

ประธำนสภำ  -ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านท่ีได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นกฎหมาย  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 
 



 
๖ 

รายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันอังคารท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๖ 
 

ระเบียบวำระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ 
ประธำนสภำ  -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาขอเชิญครับ 
นำยกเทศมนตร ี -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายระยอง  พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรี ก่อนอื่นต้อง

ขอขอบคุณสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานท่ีให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งทางผู้บริหารได้เสนอเพื่อขอความเห็นชอบโดยจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หลังจากนี้ท่านประธานสภาก็คงจะด าเนินการจัดส่งร่าง     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้กับนายอ าเภอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามอ านาจหน้าท่ี
และส่งมายังนายกเทศมนตรีเพื่อประกาศใช้ต่อไป  

    ขอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รายงาน   
ต่อนายกเทศมนตรี เทศบาลได้มีการเปิดศูนย์กักตัวเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนท่ีเดินทางมาจาก
ต่างจังหวัดท่ีมีความเสี่ยงสูง จ านวน ๓ จุด  LQ  หรือสถานท่ีกักตัว ใช้อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน เป็นสถานท่ีกักตัว ส าหรับผู้ที่เดินทางมา
จากพื้นท่ีจังหวัดควบคุมสูงสุดและมีผลการตรวจแล้วไม่พบเชื้อ และจุด CI หรือจุดพักคอย จ านวน    
๒ จุด จุดท่ี ๑ ใช้อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน ส าหรับผู้ท่ีได้รับการรักษาหายแล้วแต่
ต้องกักตัวอีกเป็นเวลา ๑๔ วัน และจุดท่ี ๒ ใช้อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน 
ส าหรับให้ผู้ท่ีตรวจแล้วมีผลยืนยันติดเชื้อเข้าพักรอรับการรักษาจากโรงพยาบาล ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ดังนี้  

(๑) ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม  ๒๓ คน ได้รับรักษาแล้ว ๒๓ คน  
(๒) ผู้ป่วยรักษาหาย ๑๒ คน กักตัวท่ี CI ๗ คน กักตัวท่ีบ้าน ๔ คน  
(๓) กลุ่มเสี่ยงสูง (ร้านซีเจ สาขาหนองหัวฟาน) ๑๐ คน ครบก าหนด ๑๔ วัน วันนี้ 
(๔) กลุ่มเดินทางมาจากพื้นท่ีเสี่ยง  ยอดสะสม ๔๑ คน  ปัจจุบันกักตัวอยู่ท่ี LQ 

จ านวน ๕ คน 
(๕) กักตัวอยู่ที่บ้าน ๑๓ คน 
เทศบาลรับผิดชอบเรื่องการด ารงชีพคือจัดเลี้ยงอาหารให้คนละไม่เกิน ๓ มื้อ และ

น้ าดื่ม และมีบางส่วนท่ีพี่น้องประชาชนได้น ามามอบให้กับเทศบาลเพื่อใช้ในภารกิจของศูนย์ LQ 
และ CI เพื่อเป็นก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าท่ีและผู้ ท่ีกักตัว เช่น โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน         
มอบเงินสดประมาณ ๘,๐๐๐ บาท คุณภานุมาศ คิดการ หรือเสี่ยเฉิ่ม ซุ้มหนุ่มโรงหมี่ เมื่อวานได้
มอบน้ าดื่ม จ านวน ๑๐๐ แพ็ค และเครื่องดื่มโอวันติน รวมมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท ของบริจาคท้ังหมด
ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนบันทึกไว้หมด  ใครบริจาคเงิน 
บริจาคน้ า สิ่งของท้ังหมด บันทึกไว้หมด สิ่งของและเงินท่ีรับบริจาคไว้น้ีจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับคนท่ีกักตัวท่ีบ้าน ท่ีตรวจสอบแล้วไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับถุงยังชีพตาม
ระเบียบ เช่น อาจจะเป็นเขย สะใภ้ ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีเทศบาล หลักเกณฑ์การช่วยเหลือถุงยังชีพ
เทศบาลช่วยเหลือได้เป็นรายครอบครัว แต่ถ้าครอบครัวท่ีมีคนเป็นจ านวนมากเกินกว่าห้าหรือหกคน 
เทศบาลก็จะเพิ่มเติมให้โดยใช้สิ่งของและงบประมาณในส่วนท่ีได้รับบริจาค ในภาพรวมของเทศบาล
ไม่มีปัญหาในการบริหารศูนย์กักตัวของเทศบาล  สถานการณ์โควิด-๑๙ น่าจะดีขึ้น ผู้ท่ีมากักตัว     
ท่ีเทศบาลเทศบาลจะบริการรับส่งทุกกรณี ยกเว้นรับผู้ป่วยท่ีจะเดินทางมาจากต่างจังหวัด            
ไม่สามารถไปรับได้  

เรื่องท่ีสอง... 
 



 
๗ 

รายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันอังคารท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๗ 
 

เรื่องท่ีสอง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน เทศบาล
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กถึงระดับประถมศึกษา ณ ปัจจุบันมีนักเรียนระดับประถม
จ านวนท้ังสิ้น ๒๒๗ คน  เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-๑๙ มีการเรียนการสอนในระบบออนไลน์      
บางห้องท่ีเด็กเรียนออนไลน์ไม่ได้ก็ให้มารับใบงานไปท า ซึ่งได้ให้ครูส่งรายงานให้ทุกวัน 

นำยชำนน  อ่อนทองหลำง -เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายชานน  อ่อนทองหลาง สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๑ ขอรายงานปัญหาเรื่องกักตัวหลังจากรักษาหายแล้ว ญาติมีปัญหาว่าเมื่อกักตัว            
รักษาหายครบ ๑๔ วัน แล้วจะให้คนท่ีหายแล้วไปอยู่ ท่ีไหน อยากขอให้เทศบาลตั้งชุดท างาน             
เพื่ออธิบายและชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบและเข้าใจ 

นำยกเทศมนตร ี -เทศบาลจะประสานทีมงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อสม. และเจ้าหน้าท่ี
เทศบาล เพื่อลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไป     

นำยด ำรงศักดิ์  กันนิดำ  -เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายด ารงศักดิ์  กันนิดา สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๑ ขออนุญาตเสริมท่านนายกเทศมนตรี ปัญหาเรื่องโควิด -๑๙ องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอขามสะแกแสงท่ีรับผิดชอบเรื่องโรคโควิด-๑๙ มีไม่กี่แห่งหน่วยงานราชการ
ในอ าเภอขามสะแกแสงมีความเห็นว่าเทศบาลต าบลหนองหัวฟานมีความพร้อมมากท่ีสุดในการ
บริหารงานโรคโควิด-๑๙ เป็นรองจากอ าเภอขามสะแกแสง ท่ีมีรูปแบบการท างานท่ีครบทุก
กระบวนการ มีจุดพัก มีจุดกัก มีจุดคอย  อาจจะมองว่าโรคโควิด-๑๙ ในพื้นท่ีเราคงไม่เกิดขึ้น แต่
ปัจจุบันไม่ใช่แล้ว ขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีเกิดการระบาดในกลุ่มแค้มป์คนงานก่อสร้าง ก็เป็นคน
ในพื้นท่ีเรา ๗ ราย แต่ข้อมูลไม่ขึ้นท่ีอ าเภอขามสะแกแสงแต่ไปขึ้นท่ีอ าเภอเมืองเพราะพื้นท่ีเป็นของ
อ าเภอเมืองแต่ตัวบุคคลเป็นคนในพื้นท่ีเทศบาลเรา แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของทีมงาน ผู้บริหาร พนักงาน 
สมาชิกสภา ถือว่ารับมือได้ดีทุกภาคส่วนมีส่วนช่วยเหลือสังคม สถานการณ์โควิด-๑๙ ส่งผลกระทบ
กับทุกคนทุกเรื่องการท างานก็ล าบาก บางคนประสบปัญหาเรื่องรายได้ ไม่มีงานท า ตกงาน    
เทศบาลต าบลหนองหัวฟานเดินทางมาถูกทางแล้วในการให้ความช่วยเหลือประชาชน  

   การรายงานข้อมูลจ านวนผู้เข้ากักตัว ผู้ป่วย สถิติ ขอเสนอให้เทศบาลแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีเพื่อรายงานข้อมูลเป็นข้อมูลกลางของเทศบาลก่อนท่ีข้อมูลจะเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน
เพื่อให้เป็นข้อมูลท่ีตรงกันไม่สับสน 

นำยกเทศมนตร ี -ขอบคุณท่านด ารงศักดิ์  กันนิดา  ท่ีเสนอแนะ ในการรายงานข้อมูลเทศบาลได้
ด าเนินการมอบหมายเจ้าหน้าท่ีเรียบร้อยแล้ว ดังรายงานท่ีได้แจ้งไป ซึ่งต่อไปจะเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง
และตรงกัน ขอบคุณครับ 

นำยวิโรจน์  วงศ์วรำวรรณ -เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์   วงศ์วราวรรณ              
รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน ตามท่ีท่านด ารงศักดิ์  กันนิดา ได้แจ้งข้อมูลว่าเทศบาล
ต าบลหนองหัวฟานเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการยอมรับและชมเชยจากส่วนราชการ
ต่างๆในระดับอ าเภอขามสะแกแสงว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพในการบริหารงาน
ป้องกันโรคโควิด-๑๙ ภายใต้การบริหารงานของท่านระยอง  พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรีต าบลหนอง
หัวฟาน รู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับ “ทีมงานคุณภาพ” ของเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน     
ในเรื่องของสภาก็เช่นเดียวกันสภาของเราได้มีส่วนร่วมดูแลไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแม้จะเป็นสภา
เล็กๆ การบริโภคข่าวอยากขอให้ท่านได้บริโภคข่าวอย่างมีสติ ไตร่ตรอง กลั่นกรอง ซึ่งข่าวโรค          
โควิด-๑๙ นั้นออกมาเป็นจ านวนมากท้ังข้อมูลจริงและข้อมูลเท็จ ตอนนี้โรคโควิด-๑๙ คงจะเบาบาง
ลงแล้วเพราะว่าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลกระจายคนลงมาในระดับจังหวัด อ าเภอลงมาถึงระดับ
ท้องถิ่นซึ่งในแต่ละระดับมีการดูแลอย่างเป็นระบบขอบคุณครับ  

ประธานสภา... 



 
๘ 

รายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันอังคารท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๘ 
 

ประธำนสภำ   -ท่านใดมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบหรือมีข้อเสนออื่นอีกหรือไม่...หากไม่มี 
ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม เวลา  ๑๑.๕๐ น. 
 
 

(ลงชื่อ)       ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายวิชิต  นวลกุลนิภา) 

  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้ สภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้รับรองแล้ว              

ในการประชุม                    สมัยที่            ครั้งที่           เมื่อวันที่                                     . 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 
 

(นายแดง  ศรีนอก) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 

 


